

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại
Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động phòng chống tội phạm trong tình hình mới tại Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi có dấu hiệu phạm tội trong Nhà trường hoặc ngoài xã hội xâm nhập vào Trường nhằm giữ vững ổn định về chính trị, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Nhà trường; đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương nơi Trường đóng cùng làm tốt công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu của Chỉ thị số 48 - CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác của cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên về phòng, chống tội phạm để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và tích cực tham gia công tác này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các chi ủy, các trưởng đơn vị, các đoàn thể trong Nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới (bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn, trật tự; phòng cháy, chữa cháy;...), xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài.
(Chỉ đạo: đ/c Bí thư Đảng ủy)

2- Phổ biến, quán triệt và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (tuyên truyền miệng, web, bảng tin, trong các giờ học chính khóa,...) về chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình"; vấn đề chủ quyền, biên giới, đối ngoại; phòng cháy, chữa cháy; thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; "Người tốt, việc tốt"; lồng ghép việc phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, đơn vị và đoàn thể;... Kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng

xuyên tạc, lôi kéo, kích động CBVC và HSSV. Sử dụng hợp lý bảng tin và bố trí thêm bảng tin ở các ký túc xá. (Thực hiện: Khoa KHCT - chủ trì; phối hợp: các tổ chức đoàn thể, Phòng CTSV)

3- Kiện toàn Bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ, lực lượng bảo vệ, tự vệ Nhà trường và hình thành mạng lưới cộng tác viên tham gia công tác giữ vững an ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường; đồng thời nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp chống tội phạm theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các đơn vị khi thực thi nhiệm vụ. Phân công một đồng chí trong Thường trực Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. (Chỉ đạo: đ/c Bí thư Đảng ủy)

4- Hàng năm Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm 19 điều đảng viên không được làm. (Thực hiện: UBKT Đảng ủy - chủ trì; phối hợp: các chi bộ)

5- Hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và Nhà trường; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, nội dung thường xuyên và hành động tự giác trong mọi hoạt động của Đảng bộ, Nhà trường, các chi bộ, các đơn vị, các đoàn thể và mỗi đảng viên, CBVC, HSSV. (Thực hiện: Khoa KHCT - chủ trì; phối hợp: các tổ chức đoàn thể, các chi bộ, phòng CTSV, các đơn vị)

6- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo hướng: Bảo vệ sự đoàn kết, nhất trí trong Trường; sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ; các trường hợp cán bộ trước khi được giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm,... phải được thẩm định về tiêu chuẩn chính trị;... (Thực hiện: Phòng TCHC - chủ trì; phối hợp: Phòng CTSV, Khoa KHCT)

7- Tích cực, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí (nếu có) trong đó phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu. Hàng năm tiến hành công tác kê khai tài sản và thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước. (Thực hiện: Phòng TCHC - chủ trì; phối hợp: các tổ chức đoàn thể, các đơn vị)

8- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của liên bộ Bộ Công an, Bộ Giáo dục - Đào tạo và qui định mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh Khánh Hòa với Nhà trường; Mối quan hệ giữa Đảng ủy với Ban Giám hiệu, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh về công tác bảo vệ ANTT tại Nhà trường trong tình hình mới (Thực hiện: Phòng TCHC - chủ trì; phối hợp: các tổ chức đoàn thể, phòng CTSV, TT PVTH, các đơn vị). Tập trung một số nội dung:

- Duy trì tổ chức đối thoại dưới nhiều hình thức với CBVC và HSSV thông qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời dự báo, phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh và định

hướng tư tưởng, góp phần làm kiềm chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh những quy định về quyền và nghĩa vụ của CBVC, HSSV cho sát thực và hợp lý. Tránh để xảy ra khiếu kiện, không để kéo dài những vấn đề bức xúc trong CBVC và HSSV.

- Duy trì “đường dây nóng” với các cơ quan chức năng địa phương để có thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc làm mất ổn định về an ninh trật tự trong Trường cũng như xung quanh khu vực Trường có sinh viên thuê, trọ chỗ ở.

- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ tài sản; định kỳ rà soát tài sản.

9- Rà soát, chấn chỉnh và định hướng hoạt động của các câu lạc bộ trong HSSV. Không để HSSV tụ tập cờ bạc, bị các tổ chức phản động kích động và lôi kéo...Kịp thời ngăn chặn việc hình thành các hội, nhóm bất hợp pháp trong HSSV. *(Thực hiện: Phòng CTSV - chủ trì; phối hợp: Đoàn TN, Hội SV)*

10- Xây dựng và thực hiện nghiêm Quy định bảo đảm an toàn thông tin mạng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả âm mưu chống phá của các đối tượng xấu, góp phần giữ vững sự ổn định của Nhà trường, tỉnh và đất nước. *(Thực hiện: Phòng TCHC - chủ trì; phối hợp: Tổ IT)*

11- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy theo hướng: Phải lấy phòng ngừa là chính; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; các quy hoạch về xây dựng của Trường cần gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy; rà soát, ban hành những quy định cụ thể quản lý các cơ sở dịch vụ, trung tâm, viện, công trình văn hóa - thể thao,... bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy;... *(Thực hiện: TT PVTH - chủ trì; phối hợp: các tổ chức đoàn thể, phòng TCHC, các đơn vị)*

12- Xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang (giai đoạn 2016 - 2020) đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, giám sát”, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của Nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước. *(Thực hiện: Phòng TCHC - chủ trì; phối hợp: các tổ chức đoàn thể, các đơn vị)*

13- Củng cố phòng tiếp dân, hòm thư góp ý và đưa thông tin rộng rãi về gương người tốt việc tốt trong công tác này; đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời những sai phạm theo qui định của pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng tội theo nguyên tắc công khai, công minh, công tâm và dân chủ. *(Thực hiện: CD Trường - chủ trì; phối hợp: Khoa KHCT, phòng ĐBCL&TT)*

14- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự trong Trường... (Thực hiện: TT PVTH - chủ trì; phối hợp: Phòng TCHC)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng ủy, các chi bộ và các đoàn thể, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hàng quý báo cáo bằng văn bản với Đảng ủy.

2- Ban Thường vụ đơn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động.

3. Giao Trung tâm Phục vụ Trường học định kỳ sơ kết và báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cơ quan chức năng về công tác an ninh, trật tự trong Nhà trường.

Chương trình hành động được phổ biến tới các chi bộ, đơn vị và tổ chức đoàn thể trong Trường để phối hợp thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các đ/c đảng ủy viên, BGH;
- BTV CĐ, ĐTN, HSV, Hội CCB;
- Các chi bộ, các đơn vị;
- Lưu VPĐU.

